



โรงเรียนอีมาดอีทราย

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๘)

โรงเรียนอีมาดอีทราย ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ หมู่ ๔ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓



โรงเรียนอิมาดอ์ทราย บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการแผ้วถางป่าเพื่อเป็นพื้นที่ทำกินของชุมชน การใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำดื่ม น้ำใช้ลดลง เนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ โรงเรียนได้รับรางวัลเกี่ยวกับ ด้านสิ่งแวดล้อม รางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ระดับเขตพื้นที่

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอโศกคุณ

พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ มุ่งพัฒนาจัดการศึกษา สู่วิทยาลัยสร้างสรรค์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ในการสร้างวัฒนธรรมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความพอเพียง



พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนได้จัดทำรูปแบบการบูรณาการเรียนในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ จัดทำเป็นรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการบูรณาการสิ่งแวดล้อมในแผนจัดการเรียนรู้ คือแผนการสอนใดที่มีเนื้อหาหรือสามารถเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ครูผู้สอนต้องมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย มีการกำหนดกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา การกำหนดบุคลากร/ ผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในโรงเรียน ได้เข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

โรงเรียนมีให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน คือ แปลงเกษตรและโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงคัดแยกขยะ

พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังนี้

๑. อบรมลดการสร้างขยะ แบ่งพื้นที่ดูแลความสะอาด
๒. ให้ความรู้ด้านการใช้น้ำประปา ไฟฟ้าอย่างประหยัด
๓. ส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวโดยปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้



โรงเรียนยังส่งเสริมให้ ครู บุคลากร และนักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ในทุก ๆ ขั้นตอน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น การจัดเป็นชุมชนให้นักเรียนเข้าศึกษา การจัดโครงการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม “มือคว่ำดาว เท้าคว่ำดิน” กิจกรรมธนาคารขยะ การประกวดคำขวัญการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การทำขยะจากการหมักเศษใบไม้

พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีปลูกไม้ดอกข้างทางท่องเที่ยว ปลูกต้นไม้ในป่าบริเวณชุมชนและโรงเรียน และยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดอุทัยธานี